



Fairfax County Public Schools

Individualized Education Program

Medicaid/FAMIS Parental Consent Frequently Asked Questions

Nếu con em của quý vị hiện nay hay sau này hội đủ điều kiện để nhận hưởng Medicaid hay FAMIS (Quyền Gia Đình Được Bảo Đảm về Bảo Hiểm Sức Khỏe) và được thẩm định cho, nhận hưởng, hoặc được xem xét cho, các dịch vụ được bảo hiểm đã ghi trong một chương trình giáo dục cá nhân hóa (IEP), chính phủ liên bang có thể hoàn trả cho Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) cho các dịch vụ được bảo hiểm này. Chúng tôi cần có sự đồng thuận của quý vị để cho phép hệ trường của chúng tôi nhận được ngân sách nhằm để nâng cao các chương trình giáo dục đặc biệt của FCPS.

Những dịch vụ nào mà FCPS yêu cầu được hoàn trả khoản phí thuộc Chương trình Medicaid/FAMIS ?

FCPS có thể yêu cầu hoàn trả khoản phí cho các dịch vụ được nêu trong văn kiện IEP mà có thể bao gồm: các dịch vụ thẩm định và xét định được yêu cầu bởi nhóm IEP cùng với các dịch vụ vật lý trị liệu, trị liệu hướng nghiệp, âm thoại-ngôn ngữ, tâm lý, thính quan và điều dưỡng chuyên môn.

Làm thế nào FCPS có thể lập hóa đơn cho Medicaid/FAMIS đối với các dịch vụ được bảo hiểm mà con em tôi nhận ở trường?

Đạo Luật An Sinh Xã Hội cho phép bảo hiểm chi trả tài chính cho sức khỏe và các dịch vụ có liên quan cho những học sinh hội đủ điều kiện nhận hưởng Medicaid/FAMIS. Dựa trên đạo luật này, các tiểu bang được phép tiếp cận vào các quỹ liên bang để chi trả cho các dịch vụ liên quan và sức khỏe tại trường như đã được nêu trong văn kiện IEP.

FCPS sử dụng số ngân khoản hoàn trả nhận được từ Medicaid/FAMIS như thế nào?

FCPS sử dụng ngân khoản nhận được để nâng cao các chương trình cho các em học sinh có các nhu cầu đặc biệt bằng cách cung ứng thêm các nguồn liệu trợ cho nhân viên, thiết bị, và vật công.

Tại sao nhà trường cần có sự đồng thuận của phụ huynh để lập hóa đơn cho các khai trình/yêu cầu hoàn trả cho Medicaid/FAMIS?

FCPS được yêu cầu bởi Đạo Luật Quyền Riêng Tư và Quyền Giáo Dục của Gia Đình (FERPA) cần có được sự đồng thuận của phụ huynh trước khi phổ biến thông tin về một học sinh khiếm khuyết tật. Điều này bao gồm việc cung cấp thông tin cho cơ quan Medicaid.

Mức thường xuyên mà FCPS cần có sự đồng thuận của tôi để lập hóa đơn cho Medicaid/FAMIS cho các dịch vụ được nêu trong văn kiện IEP của con em tôi?

Sự đồng thuận của phụ huynh chỉ được yêu cầu cần có một lần. Sự đồng thuận của phụ huynh có hiệu lực mãi khi con em quý vị còn ghi danh theo học trong FCPS, tới khi nào con em quý vị không còn nhận lãnh các dịch vụ có tính phí theo văn kiện IEP, hoặc cho đến khi quý vị rút lại sự đồng thuận.

Nếu tôi đồng thuận và đổi ý thì sao?

Sự đồng thuận của phụ huynh là tự nguyện và có thể được rút lại bất cứ lúc nào. Nếu quý vị đồng thuận và rút lại sau đó, thì việc thu hồi đồng thuận sẽ không có hiệu trở về trước (hồi tố) và các dịch vụ được thực hiện trong thời gian mà quý vị đồng thuận sẽ vẫn được lập hóa đơn cho cơ quan Medicaid. Quý vị vui lòng liên lạc với Văn Phòng Medicaid tại số 571-423-4089 nếu quý vị muốn thay đổi quyết định đồng thuận của mình.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đồng thuận?

Chương trình giáo dục của con em quý vị được dựa trên các nhu cầu giáo dục của trẻ như được định rõ trong văn kiện IEP. Quyết định về sự đồng thuận của quý vị sẽ không ảnh hưởng đến các dịch vụ dành của con em bất kể tình trạng đồng thuận của Medicaid/FAMIS. Tuy thế, việc từ chối đồng thuận ảnh hưởng đến khả năng của FCPS để tiếp cận các ngân quỹ mang lại lợi ích cho việc giáo dục học sinh khiếm khuyết tật.

Điều gì sẽ xảy ra nếu con em tôi mất quyền lợi Medicaid/FAMIS?

FCPS chỉ có thể lập hóa đơn cho các dịch vụ nếu con em được xác định là đang nhận lãnh quyền lợi Medicaid/FAMIS. Việc mất quyền lợi Medicaid/FAMIS sẽ không ảnh hưởng đến các dịch vụ mà con em nhận lãnh.

Tôi có mất chi phí hay sẽ phải chịu bất kỳ tổn thất tài chính nào không?

Xin thưa không, các dịch vụ giáo dục đặc biệt được cung cấp cho các em học sinh khiếm khuyết tật không mất phí cho phụ huynh/người giám hộ, hoặc học sinh trưởng thành. Con em của quý vị có quyền được hưởng một nền giáo dục công lập phù hợp miễn phí (FAPE) theo Đạo Luật Giáo Dục Dành Cho Các Cá Nhân Khiếm Khuyết Tật (IDEA). Quý vị sẽ không phải chịu bất cứ tổn thất tài chính nào do kết quả của sự đồng thuận để lập hóa đơn cho các dịch vụ Medicaid/FAMIS.

Medicaid/FAMIS Parental Consent Frequently Asked Questions

Nếu FCPS gửi hóa đơn cho Medicaid/FAMIS, các dịch vụ mà con em tôi hưởng nhận bên ngoài trường học có bị ảnh hưởng không?

Các dịch vụ mà con em hưởng nhận bên ngoài môi trường nhà trường sẽ không bị ảnh hưởng. Các dịch vụ Medicaid/FAMIS mà con em hưởng nhận từ bác sĩ chuyên môn được cho phép riêng biệt với các dịch vụ được cung ứng trong môi trường nhà trường. Nếu quý vị cảm thấy các dịch vụ bên ngoài của mình đang bị ảnh hưởng, quý vị được khuyến khích liên lạc với Văn Phòng Medicaid tại số 571-423-4098. Văn Phòng Medicaid sẽ theo dõi làm việc với cơ quan Medicaid của tiểu bang.

Bảo hiểm tư của tôi có bị ảnh hưởng gì không?

Medicaid sẽ không lập hóa đơn cho bảo hiểm tư của quý vị đối với các dịch vụ có liên quan đến IEP. Điều quan trọng cho quý vị biết rằng việc ký vào mẫu đơn đồng thuận không làm giảm quyền lợi từ bảo hiểm tư của quý vị cũng như các dịch vụ Medicaid/FAMIS khác mà quý vị hoặc gia đình quý vị hưởng nhận.

Hóa đơn của trường có được tính vào số phiên/buổi dịch vụ tối đa mà tôi được phép sử dụng cho các dịch vụ tư không? Khoản hoàn trả cho các phiên/buổi dịch vụ tại trường sẽ không bị ảnh hưởng đến số lượng các phiên/buổi được phép khi nhận lãnh các dịch vụ tư.

Nếu nhà cung cấp dịch vụ tư của tôi yêu cầu tôi không nên ký vào mẫu đơn đồng thuận vì các dịch vụ tư mà tôi nhận lãnh sẽ không được hoàn trả nếu nhà trường yêu cầu lập hóa đơn để được hoàn phí thì sao?

Nếu quý vị nhận được thông tin này từ nhà cung cấp dịch vụ tư của mình, xin vui lòng báo họ liên lạc cơ quan Medicaid theo số 804-371-8857 để biết rõ. Việc lập hóa đơn cho các dịch vụ của trường sẽ không làm ảnh hưởng đến các khoản thanh toán cho các dịch vụ tư.

Việc lập hóa đơn của trường có tác động đến các dịch vụ được nhận lãnh theo chương trình Miễn Trừ dành cho Medicaid không? Việc ghi danh vào chương trình thanh toán của trường và chương trình Miễn Trừ cho Medicaid sẽ không ảnh hưởng đến các dịch vụ được nhận lãnh theo chương trình Miễn Trừ cho Medicaid.

Thông Tin Medicaid/FAMIS của tôi có được bảo mật không?

Chúng tôi rất hiểu là thông tin sức khỏe và y tế của quý vị là thông tin cá nhân. Việc bảo mật thông tin sức khỏe của quý vị là quan trọng. FCPS tuân theo các luật nghiêm ngặt của liên bang và tiểu bang nhằm đòi hỏi chúng tôi duy trì tính bảo mật của thông tin sức khỏe của quý vị.

Thông nào được chia sẻ với cơ quan Medicaid?

Thông tin duy nhất được chia sẻ với cơ quan Medicaid để tiếp cận đến ngân quỹ này là họ tên và ngày tháng năm sinh, số ID Medicaid/FAMIS, ngày cung cấp dịch vụ, dịch vụ được cung cấp, thông tin chẩn đoán, và bất kỳ chứng từ phụ trợ nào của con em quý vị.

Ai sẽ nhận các thông tin này?

Để tiến hành các đơn đòi bồi khoản của các dịch vụ được Medicaid/Famis bảo hiểm được ghi rõ trong văn kiện IEP, các chi tiết về việc con em quý vị tham dự trong các dịch vụ có thể cung cấp cho các bác sĩ, nhà chăm sóc sức khỏe khác, cơ quan Medicaid, bất cứ cơ quan lập hóa đơn nào, và bất kỳ cơ quan lập hóa đơn nào của FCPS.

Làm thế nào để tôi rút lại đồng thuận của mình?

Quý vị có quyền rút lại sự đồng thuận của mình bất cứ lúc nào. Để rút lại sự đồng thuận của mình, quý vị vui lòng liên lạc Văn Phòng Medicaid của FCPS tại 571-423-4098 để yêu cầu rút lại sự đồng thuận của mình.

Quý vị vui lòng liên lạc Văn Phòng Medicaid của FCPS tại số 571-423-4098 nếu quý vị có thêm các thắc mắc hoặc điều quan tâm.